

การเมืองเรื่อง "วัคซีน"

และแล้ว "ลุงตุ้และชาวคณะ(บางคน)" ก็ได้ถูกย้คิดวัคซีนของ "แอสตราเซนเนก้า" ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว หลังจากก่อนหน้านี้ต้องล้มเลิกการย้คิดไปเพราะมีรายงานข่าวเรื่องผลข้างเคียงที่เกิดจากวัคซีนบริษัทนี้ นั่นคือการเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันในประเทศแถบยุโรป ซึ่งก็น่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นได้เป็นอย่างดี ไม่เช่นนั้นคงไม่มีใครกล้าย้คิดวัคซีนของบริษัทนี้เป็นแน่แท้

อย่างไรก็ดี ก่อนหน้าที่ "ลุงตุ้" จะย้คิด ก็มีรายงานเรื่องเดิมเข้ามาอีกครั้ง โดยมี 3 ประเทศประกาศระงับการย้ใช้งานวัคซีนของแอสตราเซนเนก้า นั่นคือ "เยอรมนี ฝรั่งเศส และอิตาลี" ซึ่งก็คงสร้างความครั่นคร้ามให้กับ "ลุงตุ้และชาวคณะ" บ้าง ไม่มากก็น้อย แต่ในที่สุดก็ตัดสินใจที่จะย้คิดตามกำหนดการเดิมที่วางไว้ เพราะถ้าย้คิดอีก คงเสียร้งวัดไม่น้อย โดยเฉพาะในทางการเมืองที่ "ฝ่ายตรงข้าม" พร้อมขย้าตลอดเวลา แม้คราวนี้ย้คงก่อนแคะว่า "ย้คิดน้ำเกลือ" เสียด้วยขย้าไป

ความจริงวัคซีนของแอสตราเซนเนก้าก็มีปัญหาในทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือแม่จะเป็นวัคซีนของ "อังกฤษ" แต่โรงงานผลิตอยู่ที่ยุโรป คือที่ "เบลเยียม" ซึ่งในตอนทีผลิตสำเร็จก็มีข่าวความขัดแย้งระหว่างอังกฤษกับอียู เพราะอังกฤษจะนำเข้าไปย้ในประเทศของตัวเองอย่างเดียว จน "อียู" ต้องสั่งห้ามส่งวัคซีนออกนอกพื้นที่ และนำจะกลายเป็น "ความแค้น" ทีต้องชำระกัน ดังจะสังเกตได้ว่า ประเทศที่มีข่าวเรื่อง "ผลข้างเคียง" ก็ล้วนแล้วแต่เป็นประเทศอียูทั้งสิ้น

ก็ไมรู้ว่ ส่วนหนึ่งเป็นผลมาจากการที่อังกฤษถอนตัวจากอียูหรือไม่อย่างไร

แคะเช่นเดียวกับ "ชิโนแวก" ของจีนทีก็ย้เป็นประเด็นทางการเมืองไม่ต่างกัน เพราะแน่นอนว่ ย้ต้องถูกต่อต้านจากประเทศตะวันตก แต่จีนก็ไม่ได้สนใจ แคะย้ยังย้เป็นเครื่องมือทางการเมืองทูตอีกต่างหาก นี้ก็เพียงประกาศว่ ประเทศไหนทีย้ชิโนแวกจะได้รับการอนุญาตให้เดินทางเข้าประเทศจีนได้ก็แคะย้เดียว

สำหรับประเทศไทย วัคซีนโควิด-19 ก็ย้เป็นการเมืองเช่นเดียวกัน เพราะถูกฝ่ายตรงข้ามหยิบยกมาเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่อง และแอสตราเซนเนก้าก็ถือย้เป็นเป้าหมายหลักทีย้คิดขย้าขย้าแคะกันอย่างต่อเนื่อง กระนั้นทีดีเรื่องนี้ย้เป็นเรื่องสำคัญทีกระทรวงสาธารณสุขจะต้องติดตามผลใกล้ชิด เพราะโอกาสทีจะเกิดผลข้างเคียงก็มีอยู่สูง ไม่ย้จะขย้าปลอดภัยย้เปอร์เซ็นต์เสียเมื่อไหร่ ซึ่งเท่าทีดูมาตรการของหน่วยงานทีรับผิดชอบก็น่าจะเบาใจได้ด้วยมีระบบทีดี และสามารถย้คิดว่า "นำเชย้ถือ" ได้อย่างเต็มปากเต็มคำ



ไปทีเรื่องอื่นกันบ้าง เริ่มจากนางชุตติภา กลิ่นสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วย นายเอกชัย อาษาพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายบัญชีและการเงิน และนายธนศปรจุงเจริญกิจ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บมจ. วี.แอล. เอ็นเตอร์ไพรส์ (VL) ร่วมนำเสนอมูลนิธิฯ ภายใงานบริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุน (Opportunity Day) หลังประกาศผลการดำเนินงานงวดปี 2563 ไซ้วกัไรสุทธิ 84 ล้านบาท พร้อมประกาศจ่ายปันผลงวดคร้งปีหลัง 63 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พ.ค.นี้ พร้อมเตรียมรับเรือลำใหม่ VL.23 ขนาด 2,800 เดทเวทตัน (DTW) ทีจะเข้ามาตั้งเดือนม.ย.นี้ ส่งผลให้ในปีนี้มีบริษัทที่มีกองเรือทั้งหมด 13 ลำ โดยมีนำหนักบรรทุกรวม 41,892 DWT เพิ่มศักยภาพและรองรับการให้บริการขนส่งผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม-เคมีภัณฑ์ ให้กลุ่มลูกค้าในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญ หนุนรายได้ปีนี้อย้ 15-20 % ซึ่งเป็นการตอบขย้าผู้ถือหุ้นกิจการขนส่งปิโตรเลียม-เคมีภัณฑ์ทางทะเลระดับภูมิภาคเอเชีย



ตามต่อด้วยเครือเฮอริเทจ ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ นำโดย วลัยทิพย์ ชี้อรรถมนังค ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร เครือเฮอริเทจ ร่วมย้เป็นผู้สนับสนุนหลักใงานออกร้า "งานคณะภரியาทูตคร้งที 54" ภายใได้คอนเซ็ปต์ "Shop the World" ซึ่ง

ภายในงานได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก
ณ รอยัลพารากอน ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอน
เมื่อวันก่อน



และปิดท้ายกับ บมจ.ดีไอที ไปโอเทค (DOD) ที่เวลา
นี้ **“หัวกระไดไม่แห้ง”** เมื่อ บมจ.ชโย กรุ๊ป ประกาศขอสร้าง
ประวัติศาสตร์เป็นพันธมิตรทางธุรกิจด้านกัญชง เช่น MOU
พนักกำลังร่วมกัน ตั้งแต่ต้นน้ำยันปลายน้ำ (ปลูก-สกัด และ
ผลิต) พร้อมเตรียมออกผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง 8
ผลิตภัณฑ์ **“เอาใจคนรักกัญ”** สู่ตลาดทั้งในและต่างประเทศ
ภายในปีนี้ นอกจากนี้ยังเร่งเดินหน้าต่อยอดสู่การเป็นผู้นำ
การผลิตผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร เครื่องสำอางและสกินแคร์
จากสารสกัดกัญชงที่ครบวงจรระดับต้นๆ ของประเทศ ขณะ
ที่บริษัทสยาม เฮอเบล เทค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือก็
เตรียมยื่นขอใบอนุญาตจำหน่ายเมล็ดพันธุ์-ขอรับใบอนุญาต
ตั้งโรงงานสกัดสาร CBD ในการเป็นผู้ผลิตและจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สารสกัดจากกัญชง เร็วๆ นี้เช่นกัน ■

พบกับใหม่สัปดาห์หน้าครับ

ลุงอ้วน

managerweekend@yahoo.com